

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการประกอบการธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นไปได้ หรือมีความเหมาะสมต่อการลงทุน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

5.1.1 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาตามกรอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การสรุปผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) สรุปผลการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จากการศึกษาโครงสร้างการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะการก่อตั้งเป็นผู้ประกอบการในหลายเจ้าของธุรกิจ จัดตั้งด้วยตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเพื่อเสนอต่อตลาดที่มีความนิยมในผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายด้านรูปแบบ สี และการออกแบบ ทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาสินค้าเป็นอย่างมาก โดยมีการเพิ่มศักยภาพ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตัดเย็บ และสีสันทัน เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการเพิ่มงานดีไซน์เข้าไปในงานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

การเพิ่มงานดีไซน์ในงานผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายยังส่งผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นอีกมาก อาทิ การใช้ผ้าฝ้ายในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องเรือน ได้แก่ ปลอกหมอน ผ้าม่าน เบาะชุดโต๊ะรับแขก

โครงสร้างการบริหารงานของกิจการ บริหารจัดการงานดำเนินงานโดยเจ้าของโดยตรง แบ่งเป็นงานด้านการตลาดและจำหน่าย เจ้าของกิจการดำเนินงานในการหาช่องทางในการจำหน่ายรวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้า งานผลิตมีพนักงาน 22 คนการจัดการด้านการผลิตโดยเจ้าของเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการ

เลือกสรรวัตถุดิบในการผลิต ด้วย และงานการเงินบัญชี บริหารด้านการเงินโดยใช้วิธีการทางบัญชี เบื้องต้นจากการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ

ด้านช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมมีช่องทางการจำหน่ายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 รูปแบบ คือทางสำนักงานหน้าร้าน ตามคำสั่งซื้อตามความต้องการเฉพาะและผลิตสำหรับตราयीหืออื่น งานแสดงสินค้าทั้งภาครัฐและเอกชน งานแสดงแพชั่นโชว์ และทางอินเทอร์เน็ต

2) สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากฝ้ายฝ้าย ในอำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากฝ้ายฝ้ายในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานในระยะเวลา 10 ปี กำหนดอัตราส่วนลดที่ 7.60% (อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ) โดยทำการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ว่าเป็นโครงการที่สามารถประกอบกิจการได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปัจจุบันหรือไม่ ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนมาทำการวิเคราะห์ทางการเงิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) เท่ากับ 7,000,156.19 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 89.10% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.31 เท่า และระยะเวลาคืนทุนของกิจการ (Payback Period) เท่ากับ 1.02 (1 ปี 8 วัน) ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ

การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจการ โดยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการคงที่คือ 7.60% ภายใต้สถานการณ์สมมติ 3 กรณี ได้ผลดังนี้

กรณีที่ 1 สมมติให้ต้นทุนของกิจการ (ในส่วนของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร) เพิ่มขึ้น โดยรายได้คงที่ พบว่า ต้นทุนของกิจการสามารถเพิ่มได้สูงสุด 18% เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุนยังคงยอมรับได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 2,923,664.80 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 40.20%และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.11 เท่า

กรณีที่ 2 สมมติให้รายได้ของกิจการ (ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์) ลดลง โดยต้นทุนคงที่ พบว่า รายได้ของกิจการสามารถเพิ่มได้ลดลง 12% เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุนยังคงยอมรับได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 24,964,642.59บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 68.30%และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.22 เท่า

กรณีที่ 3 สมมติให้ต้นทุนของกิจการ (ในส่วนของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร) เพิ่มขึ้น และรายได้ (ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์) ลดลง พบว่า ต้นทุนของกิจการสามารถเพิ่มได้สูงสุด 12% และรายได้สามารถลดลงได้ต่ำสุด 7% เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุนยังคงยอมรับได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 2,214,075.42 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับ 34.31% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.09 เท่า

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์โดยแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model)

การหาค่า NPV ค่า IRR ค่าอัตราส่วน B/C และค่าระยะเวลาคืนทุน โดยวิธีจำลองสถานการณ์ จำนวน 10,000 ครั้ง พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีความเป็นไปได้ในการลงทุนเท่ากับร้อยละ 83.34 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีความเป็นไปได้ ซึ่งความเป็นไปได้ในการลงทุนเท่ากับร้อยละ 93.80 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีความเป็นไปได้ โดยมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเท่ากับร้อยละ 83.34 ระยะเวลาคืนทุนของกิจการ (Payback Period) มีความเป็นไปได้ในการลงทุนเท่ากับร้อยละ 96.21

5.2 ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโดยการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนล่วงหน้าระยะเวลา 10 ปี ซึ่งผลการศึกษา โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ผลต่อความเป็นได้ของโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ซึ่งผู้ที่สนใจในการนำข้อมูลไปให้ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมในด้านของการตลาดซึ่งมีผลต่อปริมาณยอดขาย การกำหนดราคาสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ การศึกษานี้ ได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในช่วงระยะเวลาปี 2553 -2555 ฉะนั้นผู้ที่ให้นำผลการคำนวณไปใช้หรือผู้ที่สนใจการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรปรับค่าตัวเลขในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจจะลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หากต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ควรมีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้จริง